

BÀI DỰ THI “VẼ ĐẸP PHỤ NỮ EVN”

Tác giả:

Đinh Thị Thu Hạnh

Cán bộ hưu trí Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam (SPMB).

Điện thoại: 0918344067

Nhân vật trong bài:

Trần Thị Tuyết Lan

Cựu phó phòng Thẩm định và cựu trưởng Ban Nữ công của Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam (SPMB).

Điện thoại: 0963923410 – 0913923410

Chị tôi

Đáng lẽ cái tựa bài viết này phải là “Chị chúng tôi” vì người chị trong bài này là một trong những cánh chim đầu đàn của rất nhiều đàn em trong phòng Thẩm định - Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam (SPMB), và là bà chị thân thiết của hơn ba mươi cô em gái trong Ban nữ công SPMB. Tuy nhiên, tôi vẫn quyết định chọn tựa đề “Chị tôi” dù người chị trong bài viết này hoàn toàn không có cuộc đời buồn như các nhân vật trong những ca khúc “Chị tôi” của hai nhạc sỹ nổi danh Trần Tiến, và Trọng Đài. Thế nhưng chẳng hiểu sao, cứ mỗi lần nhớ đến chị, là tôi lại nhớ đến anh trưởng phòng Thẩm định hay trêu chị bằng một câu trong bài hát của nhạc sỹ Trọng Đài “tình người đa đoan”. Chúng tôi, những nhân viên dưới quyền chị, đều hiểu anh ấy gọi chị là người đa đoan theo nghĩa tích cực: người hay suy nghĩ, lo lắng cho những việc không liên quan trực tiếp đến mình, nhưng luôn “ra tay cứu giúp” và tham gia giải quyết nhiều vấn đề rắc rối cho anh em trong

phòng lẫn cơ quan. Người tôi muốn nói đến đây là chị Trần Thị Tuyết Lan, cựu phó phòng Thẩm định và cựu trưởng Ban Nữ công của Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam (SPMB).



Chị Trần Thị Tuyết Lan (ảnh từ FBNV).

Chị xuất hiện tại SPMB khi phòng Thẩm định bắt đầu thành lập và nhận vai trò phó trưởng phòng. Tuy là thành viên mới của SPMB, nhưng chị Tuyết Lan không phải là gương mặt xa lạ, vì một số anh em trong cơ quan đã từng làm việc với chị khi chị còn làm lãnh đạo phòng Thiết kế đường dây của một đơn vị tư vấn. Tuy

nhiên, việc tiếp xúc và làm việc với nhau trong các buổi họp ngắn ngủi, khác hoàn toàn với việc gặp nhau và làm việc với nhau 8 tiếng/ngày và 6 ngày/tuần. Những ngày đầu chị em còn e dè, nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, từ những cán bộ cao tuổi, hay những cô em trẻ trẻ mới chân ướt chân ráo vào phòng Thẩm định đều coi chị như người nhà.



Chị Tuyết Lan (hàng dưới, thứ 2 từ trái sang) và các anh chị em phòng Thẩm định.

Là chuyên gia trong lĩnh vực đường dây, nên những khó khăn, khúc mắc của anh em trong quá trình làm việc đều được chị tìm cách tháo gỡ. Không những thế, nhiều người chúng tôi còn coi chị như là cuốn từ điển sống trong lĩnh vực chị phụ trách. Những kinh nghiệm được tích lũy trong quá trình làm việc hơn 20 năm của mình đã được chị Lan truyền dạy lại cho lớp đàn em trong phòng. Không chỉ giỏi trong lĩnh vực kỹ thuật, chị còn tận tình chỉ bảo các bạn trẻ cách trình bày văn bản sao cho chặt chẽ, dễ hiểu và đúng qui định. Nhiều tài liệu, sách vở của chị thu thập

được trong quá trình công tác đã trở thành tài liệu chung cho cả phòng tham khảo. Trong phòng có bạn là kỹ sư xây dựng, nhưng sau thời gian dài làm việc dưới sự điều dắt của chị đã trở nên am hiểu rất chắc về lĩnh vực điện.



Chị Lan và một trong những bạn trẻ được chị điều dắt trong quá trình công tác.

Những ai đã làm trong ngành điện đều biết, mỗi lần đi thực địa tuyến đường dây là một lần khó khăn, vất vả. Không ít lần anh em phải len lỏi vào những khu vườn rậm rạp không có đường đi, thậm chí lội xuống sông lầy, rồi đi đò/ghe qua sông để kiểm tra vị trí đặt móng, nếu có đường thì cũng là những con đường dân sinh gồ ghề, khắp khênh, nhưng chị chẳng nề hà khó khăn vẫn bám sát các anh em Tư vấn. Được đi công tác với chị quả là những lần đáng nhớ. Thấy chúng tôi là nữ, chưa quen đi tuyến, chị Lan đều bảo: “Thôi cho các cô ở bên này bờ, chị đi bè qua sông với mấy bạn Tư vấn cũng được”. Thấy bà chị nhiều hơn tuổi mình mà vẫn chả coi bùn lầy, gai góc, nước sông sâu là gì, thì chả lẽ các em lại thua, nên ai cũng cố gắng bám theo chân chị. Sau một vài lần đi công tác với chị, các em đều nhận thấy đi thực địa không còn là việc ghê gớm nữa.



Chị Lan trong một lần đi thực địa đường dây 500kV Sông Mê- Tân Uyên

Chị Lan trúng cử vào Ban chấp hành công đoàn và làm trưởng Ban nữ công sau một thời gian ngắn về với SPMB, và đã hết lòng hết sức tham gia công tác công đoàn. Mọi người cứ mặc định là con gái làm kỹ thuật sẽ khô khan, cứng nhắc, nhưng có lẽ với chị Lan câu này không chính xác, chị rất tình cảm và thậm chí còn hay rơi nước mắt. Ban đầu chị cứ ngại ngần khi cho rằng mình không có gia đình, nên chắc làm trưởng Ban nữ công không phù hợp, các chị em sẽ chẳng ai nghe. Nhưng qua thời gian, với sự tận tâm, lòng nhiệt tình của mình, các chị em nữ SPMB cho chị Lan thấy rõ rằng suy nghĩ ngại ngần đó của chị hoàn toàn không chuẩn. Những hoàn cảnh khó khăn của anh chị em trong cơ quan, trong phòng Thảm định đều được chị chia sẻ, dù chỉ là những lời nói động viên, hay những đóng góp nho nhỏ. Rất nhiều lần, chị cùng với Ban chấp hành và một số Tổ trưởng tổ công đoàn các phòng không quản ngại đường xa đến tận các công trình trọng điểm của SPMB, nơi các anh em phòng Kỹ thuật và Đền bù đang thực hiện công tác Giám sát thi công và Bồi thường giải phóng mặt bằng để trao quà, nhằm động viên tinh thần họ. Qua những lần đi cùng chị, những anh chị em làm công tác giám

tiếp ở cơ quan thêm hiệu hơn những vất vả của anh em trên công trình, và tự nhận thấy mình phải nỗ lực hơn trong công tác.



Chị Tuyết Lan (thứ 2 bên phải qua) trong một Hội thao do Công đoàn SPMB tổ chức.

Thấy chị Yến Hòa tại phòng Tổng hợp có hoàn cảnh khó khăn, nhà ở của chị ấy khá cũ và xập xệ, chị Lan đã cùng Ban chấp hành Công đoàn làm tờ trình gửi Công đoàn Tổng Công ty xin cấp kinh phí hỗ trợ sửa nhà. Do trong giờ hành chính bận tới mất tới mũi việc chuyên môn, thế nên toàn bộ tờ trình, tập hợp hồ sơ xin kinh phí sửa nhà cho chị Hòa đều được chị Lan thực hiện sau giờ làm việc, có hôm phải làm giải trình hồ sơ đến tận tối mịt. Khi căn nhà sửa chữa hoàn chỉnh, cùng với Ban chấp hành công đoàn và anh em trong cơ quan đến trao quà, nhìn gương mặt rạng rỡ của chị Hòa – chủ nhân căn nhà, chúng tôi nghĩ chắc chị Lan là một trong những người vui nhất.



Chị Lan (áo hoa đen) trao quà cho chị Hòa (áo trắng) trong ngày bàn giao nhà sau sửa chữa.



Chị Tuyết Lan (ngoài cùng bên phải) cùng với đại diện BCH CĐ EVNNPT, BCH CĐ SPMB, các tổ công đoàn trong ngày bàn giao nhà chị Hòa sau sửa chữa.

Là trưởng ban Nữ công, chị luôn tìm cách để các chị em trong SPMB thêm thân thiết qua những lần Ban Nữ công tổ chức cho chị em đi dã ngoại, thăm quan di tích lịch sử, hay du lịch trong, ngoài nước. Do kinh phí chi tiêu hàng năm của SPMB khá hạn hẹp, nên trưởng Ban luôn phải động não, rồi suy nghĩ, tìm tòi, sao để cho chị em có những chuyến đi thật bổ ích và lý thú. Biết một số chị em có hoàn cảnh không mấy dư dả, và thời gian làm việc bận rộn, nên chị bàn cách để chia những cuộc dã ngoại làm nhiều đợt, nhiều địa điểm khác nhau sao cho chi phí hợp lý nhất, để mọi người đều có thể tham gia, nhằm tăng tình đoàn kết trong cơ quan, trong nữ CBCNV của SPMB. Nhờ tài vén khéo của chị và các chị em trong Ban nữ công, chị em trong cơ quan đã được đi thăm thú nhiều nơi như Côn đảo, Phú Quốc, Thái Lan, Malaysia...



Chị Tuyết Lan (áo xám, đứng giữa hàng trên) cùng chị em SPMB trong chuyến tham quan di tích lịch sử Côn Đảo, chụp tại Nghĩa trang Hàng Dương,

Không chỉ giỏi chuyên môn và công tác xã hội, chị Lan còn là một đầu bếp trứ danh. Chắc cả SPMB đều nhớ lần thi nấu ăn được tổ chức vào ngày 8/3 cách đây nhiều năm. Sau khi bàn bạc cùng với các chị em, cả Ban nữ công nhất trí với sáng kiến có 1-0-2: tổ chức thi nấu ăn, kèm “đãi tiệc” cho tất cả mọi người của SPMB. Sau 2 tiếng thi đấu sôi nổi, rộn ràng, bên cạnh tiếng cười của chị em cùng những tiếng la hét chỉ huy của các nữ tổ trưởng, các món ăn xuất chúng từ những đầu bếp tầm cỡ “Master chef” cấp SPMB đã trình làng. Lần đó, món Ốc hấp lá gừng của tổ Nữ công 3, mà thực ra là do chị Lan thể hiện đã giành giải nhất từ Ban giám khảo (toàn các anh nam giới sành ăn), nhờ hương vị thơm ngon và phong cách trang trí vô cùng ấn tượng. Sau lần đó, thỉnh thoảng có dịp, anh chị em phòng Thẩm định chúng tôi lại đề nghị chị chiêu đãi lại món ngon đặc biệt của mình.



Món “Ốc nhồi hấp lá gừng” của chị Tuyết Lan, tuyệt chiêu để Tổ 3 được giải nhất.

Giỏi chuyên môn, lại năng nổ trong công tác Công đoàn, nhưng chị rất khiêm tốn. Mỗi năm, đến thời điểm bình bầu danh hiệu thi đua cuối năm, anh em trong phòng

Thậm định đều nhất trí bầu cho chị là Chiến sỹ thi đua, nhưng chị đều không chịu nhận, và nói là để dành cho các anh chị em trong phòng. Chị bảo: “Chiến sỹ thi đua thì dành cho chiến sỹ, chứ toàn sỹ quan thi đua thế là không nên”. Các danh hiệu Hai giỏi của Nữ công cũng như danh hiệu của Công đoàn SPMB cũng nhiều lần chị từ chối và đề nghị để dành cho các chị em trực tiếp công tác tại các phòng.



Chị Tuyết Lan (bên trái) trong chuyến công tác cuối cùng tại EVN, cũng là ngày cuối cùng chị còn công tác trước khi về hưu (ảnh từ FBNV).

Nay chị Tuyết Lan đã về hưu được hơn 4 năm, nhưng thỉnh thoảng chị em chúng tôi vẫn có dịp gặp mặt trong những ngày kỷ niệm trọng đại của SPMB, hoặc dịp tổng kết cuối năm. Mỗi lần gặp nhau chị em tay bắt mặt mừng, lại có dịp hàn huyên về khoảng thời gian sôi nổi và không thể quên khi chị còn công tác tại SPMB. Người chị của tôi, người chị của chúng tôi vẫn rất trẻ trung, và luôn là tấm gương về chuyên môn lẫn lòng nhiệt thành trong công tác xã hội, để chúng tôi noi theo.



Chị Tuyết Lan (ngoài cùng bên trái) trong một lần họp mặt cùng với chị em SPMB sau khi về hưu.

-Hết-